


รายงานผลการด าเนินงาน 
การเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มก.  

(คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2566) 

สถานีวิจัย วันที่ประชุม หน่วยงานที่เข้าประชุม ข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการฯ 
สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์หาดวนกร จ.
ประจวบคีรีขันธ ์

6 ตค. 2566 คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. 
หัวหน้าวิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มก. 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. 
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
ก านันต าบลห้วยยาง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
ผู้อ านวยการศูนย์วนวฒันวิจัยที ่7 (จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)์ กรมป่าไม ้
ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ คณะวน
ศาสตร์ มก. 
ผร.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์ มก. 
หัวหน้าสถานวีิจัยและฝึกอบรมวนศาสตร์หาดวน
กร คณะวนศาสตร์ มก. 

เสนอให้ทางคณะวนศาสตร์ด าเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และท าความรู้จักกับสถานี
วิจัยฯ มากยิ่งขึ้น และให้มีความร่วมมือกับกลุ่ม
ท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนต าบลห้วยยาง 

หัวหน้าสถานฯี ไดป้รึกษาและพดูคุยกับก านนั 
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางวทิยา และไดไ้ป
ออกบูท เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนห้วยยางวทิยา 
เพื่อประชาสัมพนัธ์สถานีฯและองค์ความรู้แก่ 
นักเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนตา่งๆ ในเขตพื้นที่
การศึกษา อ าเภอทับสะแกที่มาร่วมงาน  

เสนอให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานี
ฯ ในประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีฯ เข้า
มาอีก 2 หน่วยงาน คือ  ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และนายอ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

หัวหน้าสถานฯี ได้เข้าพบ ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และนายอ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทั้ง 2 ท่านเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีฯ เรียบร้อยแล้ว  

เสนอให้มีการ ประชาสัมพันธ์โควตาการเข้าศึกษา
ต่อคณะวนศาสตร์แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอ
ทับสะแก  
 

หัวหน้าสถานฯี ได้มีการประชาสัมพันธ์ การเข้า
ศึกษาต่อคณะวนศาสตร์และคณะอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียน
ห้วยยางวิทยา 

  ได้แจ้งความก้าวหน้าและแนวทางของการเพิก
ถอนพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติหาดวน
กรและสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร  

สถานีวิจัยฯ ได้ท าการประชาวิจารณ์ร่วมกับชุมชน
ที่อยู่รอบๆพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
และลงมติการเพิกถอนพื้นที่ทับ 



สถานีวิจัย วันที่ประชุม หน่วยงานที่เข้าประชุม ข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการฯ 
สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์หาดวนกร จ.
ประจวบคีรีขันธ ์

6 ตค. 2566 เสนอให้หัวหน้าสถานีวิจัยและฝกึนิสิตวนศาสตร์
หาดวนกร ติดตามเข้าร่วมประชมุประจ าเดือนกับ
ทั้งส่วนอ าเภอและจังหวัด 

หัวหน้าสถานฯี ได้เข้าร่วมประชมุกับหัวหน้า
หน่วยงานในระดบัอ าเภอแล้ว 1 คร้ัง หลังปีใหม่  

สถานีวิจัยและฝึกอบม
นิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก 
จ.ล าปาง 

14 พย. 66 คณบดีคณะวนศาสตร ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการปา่ไม้ คณะวนศาสตร์ 
มก. 
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 2 กรมป่าไม ้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท 
หัวหน้าศูนย์ศึกษาวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 กรมป่าไม้ 
หัวหน้าสถานวีิจัยและฝึกนิสติวนศาสตร์ห้วยทาก 
ผู้ใหญ่บ้านหวด ต าบลบา้นหวด 

เสนอให้ทางสถานีวิจัยฯ และคณะวนศาสตร์ได้มี
โครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ (ไผ่/ไม้สัก) โดยฝาก
ประเด็นส าคัญเร่ืองคุณภาพผลติภัณฑ์/ตลาด 
จัดท าโครงการ soft power เชน่ ท่องเที่ยว และ
โครงการให้ความรู้ด้านอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้กับ
เยาวชนท้องถิ่น 

คณะวนศาสตร์อยู่ระหว่างด าเนนิงานโครงการปา่
สาธิต (model forest) ในพื้นที ่ซึ่งได้รับงบ
สนับสนนุจากองค์กรต่างประเทศ ระยะเวลา 3 
ปี (พ.ศ.2566-68) 

สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์ดอยปุย จ.
เชียงใหม่ 

15 พย. 66 คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. 
หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ 
มก. 
หัวหน้าภาควิชาชีววทิยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มก. 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
หัวหน้าสถานวีิจัยและฝึกนิสติวนศาสตร์ดอยปยุ 
คณะวนศาสตร์ มก. 
หัวหน้าสถานวีิจัยดอยปุย คณะเกษตร มก. 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นบ้านภูพิงค์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นดอยสุเทพ 

1) เสนอให้ทางสถานีวิจัยและฝกึนิสิตวนศาสตร์ได้
มีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยที่ด าเนินงานให้กับ
ชุมชนและผู้มาท่องเที่ยวบนดอยสุเทพปุยได้
รับทราบ โดยอาจประสานกับทางอุทยานแห่งชาติ 
ในการหาจุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
2) เสนอให้คณะวนศาสตรไ์ด้มีโครงการการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด าบริเวณหมู่บา้น เช่น ผาด า ให้มี
ความน่าสนใจส าหรับท่องเที่ยว รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อสนบัสนนุการสร้าง
งานสร้างรายได้กับชุมชน 

อยู่ระหว่างการด าเนนิงานจัดเตรียมข้อมูล
ผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่สู่ชมุชน 



สถานีวิจัย วันที่ประชุม หน่วยงานที่เข้าประชุม ข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการฯ 
สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วังน้ าเขียว 

8 กพ.67 นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
คณบดีคณะวนศาสตร์ มก. 
หัวหน้าภาควิชาชีววทิยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มก. 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. 
หัวหน้าสถานวีิจัยวนวัฒนสะแกราช กรมป่าไม้ 
จ.นคราชสีมา 
ผู้อ านวยการสถานีวจิัยสิ่งแวดลอ้มสะแกราช จ.
นครราชสีมา 
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาตทิบัลาน 
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมทรัพย์ 
หัวหน้าสถานวีิจัยและฝึกนิสติวนศาสตร์วังน้ า
เขียว 

1. ได้เสนอให้มีการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลก พื้นที่สงวนชีว
มณฑล ให้กับนักเรียนในพื้นที่อ าเภอวังน้ าเขียว 
เพื่อสร้างความเข้าใจและตะหนักถึงความส าคัญ
ของพื้นที่มรดกโลก ซึ่งจังหวัดนครรราชสีมาเป็น 1 
ใน 4 เมืองของโลกที่เป็นเมืองแห่ง 3 มงกุฎของ
ยูเนสโกหรือ ทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) 
2. ได้เสนอให้มีกิจกรรมส่งเสริมหรือรวมกลุ่มการ
เผาถ่านไม้ เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านนิยมเผาถ่าน
ริมถนนหลวง  
3. สนับสนุนให้ชุมชน รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนกล้า
ไม้ผสมเชื้อเห็ด เพื่อผลิตเชื้อเห็ด กล้าไม้ผสมเชื้อ
เห็ดจ าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า รองรับ
คือ เอกชนที่ท าการปลูกป่าเพื่อกิจกรรม CSR และ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารในชุมชน และเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. เสนอให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
สถานีฯ ในประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานี
ฯ เข้ามาอีก 1 หน่วยงาน คือ ชมรมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา 

1. หัวหน้าสถานีฯ ร่างหลักสูตรและแหล่งทุน 
 
2. เสนอให้มีการรวมกลุ่มคนเผาถ่าน และจัดตั้ง
เป็นวิสาหกิจชุมชนการเผาถ่าน โดยทางสถานี
วิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วั งน้ าเขียว  เป็น
ถ่ายทอดองค์ความรู้การเผาถ่าน การผลิตและ
การใช้ประโยชน์น้ าส้มควันไม้ รวมทั้งใช้เปิดให้ใช้
งานเตาถ่านอิวาเตะจ านวน 4 เตา โดยกลุ่มต้อง
น า วั ตถุ ดิบมา เอง  และตกลงร่ วมกัน เรื่ อง
ผลประโยชน์ภายหลั งจากการขายถ่านไม้  
นอกจากนี้สถานีวิจัยฯ ยังมีเครื่องมือท าถ่านอัด
แท่งอีกด้วย พร้อมกันนี้ก่อนการจัดตั้งควรศึกษา
ข้อกฎหมายต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย 
3. สถานีฯ เป็นแหล่งให้ความรู้การผลิตกล้าและ
สนับสนุนกล้าไม้ให้กับประชาชนหรือหน่วยงานที่
มนใจปลูกป่า 
4. หัวหน้าสถานีฯ อยู่ระหว่างด าเนินการติดต่อ
ประสานงาน 

 



 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสติวนศาสตรส์นามชัยเขต 

ครั้งที่ 1/2566 สถานีวจิัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสติวนศาสตร์หาดวนกร 

ครั้งที่ 1/2566 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร 

 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสติวนศาสตรส์นามชัยเขต 

ครั้งที่ 2/2567 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 



 1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรกึษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต ครั้งที่ 1/2566 
ณ ห้องประชุมยูคาลิปตัส อาคารวิจัยและฝึกอบรมไม้เศรษฐกิจ  

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. 

     
 

คณะกรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 
1. นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา 
2. นางสาวอาภาภรณ ์ชูเกียรติศริิ  (ผู้แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ปรึกษา 
3. นายปรัชญา พิมพาแป้น    นายอำเภอสนามชัยเขต  ที่ปรึกษา 
4. ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย    คณบดีคณะวนศาสตร ์  ที่ปรึกษา 
5. ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศริ ิ    หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา ประธานกรรมการ 
6. ผศ.ดร. สาวติร ีพิสุทธิพ์ิเชฎฐ์    หัวหน้าภาควิชาวนผลติภัณฑ์   รองประธานกรรมการ 
7. นายณัฐวัฒน ์คลังทรพัย์    ผู้อำนวยการศูนยว์ิจัยป่าไม้  กรรมการ  
8. รศ.ดร. นพรตัน์ คัคครุิวาระ      กรรมการ 
9. นาย ไพรวัลย์ แก้ววิจติร  (ผู้แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน   กรรมการ 
10. นายบัวผัน ประถม    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา   กรรมการ 
11. นางบุญเหลือ บุญมา   (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้านอ่างตะแบก   กรรมการ 
12. นางบุญรักษ์ แซ่ลิ้ม  (ผู้แทน) ผู้ใหญ่บ้านอ่างตะแบก   กรรมการ 
13. ดร. นรินธร จำวงษ์   รักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต กรรมการและเลขานุการ 
14. ดร. นรเศรษฐ์ เขียวศรี                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
คณะกรรมการที่ไม่ได้เขา้ร่วมประชุม   
1. ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก    รองอธกิารบดีฝา่ยนวตักรรมและกิจการเพื่อสงัคม   ที่ปรึกษา 
2. ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์   นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์   ที่ปรึกษา 
3. ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น    รองคณบดีฝา่ยการศึกษา  กรรมการ 
4. อ.ดร. พิศุทธุ ์ศิรพิันธุ ์    รองคณบดีฝา่ยกายภาพและภูมิทัศน์  กรรมการ 
5. อ.ดร. นันทิดา สธุรรมวงศ์   กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายต่อ พิศาลสาสน ์     เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา   
2. นายวิทยา รักยาท  
3. นายจำนงค์ พิมพูล  
4. นายณัฐวรรษ นิรันดร ์
5. นางสาวอรนิชา วงค์ษา 
6. นายอู๊ด วงค์ษา 
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7. นางสาวสำฤทธิ ์บุญมา 
8. นางสาวพะเยาว ์บุญมา 
9. นางสาวกรรณิการ ์จนัทีเทศ 
10. นางสาวพิมพ์รภา บญุส่ง 
11. นางสาวณัฐนิชา ศรสีุขโข 
12. นายโสภณ ชมเชย 
13. นายฉวด พูลรัมย ์
14. นายธงชัย ยุดรัมย ์
15. นายฉลวย ชายด ี
 

เปิดประชุมเวลา  10:00  น. 
 ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิร ิประธานกรรมการกลา่วเปิดประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำตัวเพื่อเป็น
การทำความรูจ้ัก และแจง้ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับวาระพจิารณาต่าง ๆ ดังนี ้
 
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรกึษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต 

         ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ ประธานกรรมการ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์สนามชัยเขต ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและ
ฝึกนิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยได้ชี้แจงบทบาท
หน้าที่ ของคณะกรรมการ ได้แก่ (1) ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเชิง
พื้นที่กับสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ สังกัดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (2) ให้การสนับสนุน
การดำเนินงานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ เพื่อให้บรรลุภารกิจที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 นโยบายของคณะวนศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
  ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้แนะนำการทำงานโดยเน้นนโยบาย
ในการขับเคลื่อนงานวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กับสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ โดย
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต มีจุดเด่นไปในด้านการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันได้มี
โครงการที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร : การปลูก 
การจัดการ การใช้ประโยชน์ และอุตสาหกรรม และโครงการสวนป่าเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80 ปี 
โดยโครงการนี้ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดไปเป็นชุมชนต้นแบบ 
  ดร. นรินธร จำวงษ์ รักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต กรรมการและ
เลขานุการ ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้าน แนวทางการบริหารจัดการสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 
2564-2567 (8 สร้าง 4 เป้า) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนอง คือ (1) สร้างหน่วยธุรกิจเพื่อหารายได้ (Business 
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Unit) (2) พัฒนาไปสู่การเป็นป่าสาธิตมหาวิทยาลัย (University Forest) (3) พัฒนาสถานีวิจัยให้มีความทันสมัย 
(Smart Research Station) และ (4) มีชุมชนต้นแบบ (Smart Village) โดยสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนาม
ชัยเขต เป็นสถานีฯ ที่มีความพร้อมครบทุกเป้าหมาย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3 แนะนำสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต 
  ดร. นรเศรษฐ์ เขียวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แนะนำสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
สนามชัยเขต ในหัวข้อ (1) สถานีวิจัยฯ สังกัดคณะวนศาสตร์ (2) ความเป็นมาของสถานีฯ (3) ขอบเขต และการใช้
ประโยชน์พื้นที่ (4) เจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯ (5) อาคารสถานที่และยานภาหนะ (6) โครงการที่กำลังดำเนินการใน ปี 
2566 (7) งานวิจัย ปี 2566 และ (8) ภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2  เรื่องพิจารณา 
 2.1 แนวทางการขับเคลื่อนงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
  ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ ประธานกรรมการ ได้ขอความคิดเห็นจากที่ประชุม เกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนา
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต  
  นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน ผู ้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา ได้เสนอให้ทางคณะวนศาสตร์ดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานจากกรมการปกครอง 
เพื่อให้มีเป้าหมายสอดคล้องกันและจะช่วยให้ดำเนินการได้ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมกับแนะนำให้เพิ่มรายชื่อ
คณะกรรมการในประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มเข้ามาอีก 2 หน่วยงานคือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ กลุ่ม
สวนกิตติ 
  นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต ที่ปรึกษา ได้เสนอแนวการการขับเคลื่อนนโยบาย
ของการทำงานในปัจจุบันซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีแนวทางจากนโยบายของรัฐบาลคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายประกอบไป
ด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด 
(Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ โดยแนวทางการบริหารของอำเภอ
สนามชัยเขต แบ่งเป็น 4 ตำบล ยึดหลักคือ เมืองแห่งความสุข (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) โดยได้แนะนำให้คณะ
อาจารย์ได้ไปศึกษดูงานที่บ้านนาอีสาน ที่เน้นการทำธุรกิจขายกล้าไม้ ซึ่งน่าจะมีภารกิจที่ใกล้เคียงกับแนวทางการ
ทำงานของสถานีฯ    
  นายบัวผัน ประถม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา กรรมการ ได้กล่าวถึงประชาชนใน
ตำบลทุ่งพระยา โดยมีแนวทางการบริหารคือการยึดหลักทำอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข ยกตัวอย่างการปลูกไม้
เศรษฐกิจ ในพื้นที่คือไม้ยูคาลิปตัส ที่ตำบลมีแหล่งรับซ้ือรายสำคัญคือ กลุ่มสวนกิตติ ที่มีโควตาการรับซ้ือตลอดทั้งปี  
  นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ  (ผู้แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนการ
ทำงานกับชุมชน 2 ตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีฯ โดยได้เน้นที่ปัญหา การขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาช้างป่า โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องที่นี้เน้นการทำเกษตรกรรมปลูกพืชจำพวก ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และยูคา
ลิปตัส ข้อเสนออยากให้สถานีฯ ช่วยส่งเสริมดังนี้ (1) ส่งเสริมชุมชนต้นแบบโดยการปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความ
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หลากหลาย (2) เน้นโครงการที่ชุมชนดูแลตนเอง ดำเนินการเองได้ โดยไม่มีความซับซ้อน และ (3) กรณีการปลูกไม้
ป่า อยากให้เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมแบบน้ี   
  ดร. นรินธร จำวงษ์ รักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต กรรมการและ
เลขานุการ ได้ให้ความคิดเห็นต่อจากนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ  (ผู้แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา 
โดยเสนอว่าปัจจุบันทางสถานีฯ กำลังดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป และมูลค่าเพิ่ม
จากการตลาด และกิจกรรมโครงการสวนป่าเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80 ปี  โดยเป้าหมายคือการ
สร้างมูลค่า และการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนที่ร่วมโครงการ 
  ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้อธิบายโครงการที่กำลังจะเข้า
ร่วมกับกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรในด้านการปลูกป่า โดยได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีจากกรมป่าไม้ 
เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งสาธิตและเป็นต้นแบบให้กับชุมชน และผู้ที่สนใจ จากนั้นได้กล่าวถึงนโยบายที่มหาวิทยาลัย 
นำโดยอธิการบดี ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชนจนเป็นที่มาของโครงการสวนป่าเพื่อการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80 ปี และในปีนี้กำลังจัดทำโครงการทำบุญสถานีฯ และถวายกฐินสามัคคีที่วัดบ้านอ่าง
ตะแบก ทั้งยังเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่โดยยึดกรณีตัวอย่างโครงการที่ทำอยู่ในพื้นที่ขอบป่าของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คือการเน้นการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อส่งให้กับแหล่งรับซื้อ แทนการปลูกพืชที่เป็น
อาหารของสัตว์ป่า 
  นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ  (ผู้แทน) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา ได้เสนอต่อที่ประชุม
ว่าหากทางสถานีฯ ต้องการพืชสมุนไพรสามารถติดต่อขอรับจากทางเกษตรจังหวัดได้เนื่องจากในปีงบประมาณที่จะ
ถึงนี้ได้มีโครงการวิสาหกิจชุมชนเน้นการตลาดด้านสมุนไพร 
  นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ กรรมการ ได้เสนอแนวทางการขอรับข้อเสนอ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีฯ คือแบ่งเป็น ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อหาแนวทางว่าต้องการ
อะไรบ้างที่จะช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีสถานีฯ โดยสถานีฯ ต้องเข้าร่วมประชุมกับ อำเภอ จังหวดั 
เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้จากคณะฯ สุดท้ายทั้งจังหวัดมีความต้องการประเด็นอะไรบ้างจากมหาวิทยาลัย  
  นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน ผู ้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา ได้กล่าวถึงการทำงานในภาพรวมและปัญหาที่พบของ ทสจ. จังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน โดย
เน้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ โดยปัจจุบันแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ยัง
ไม่ชัดเจน พร้อมกับเน้นย้ำให้เพิ ่มรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีฯ เข้ามาอีก 2 หน่วยงานคือ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และ กลุ่มสวนกิตติ เพื่อให้การทำงานของสถานีฯ บรรลุเป้าหมาย 
  นายบัวผัน ประถม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา กรรมการ เสนอแนวทางการส่งเสริม
พื้นที่ตำบลทุ่งพระยาให้เป็นแหล่งตากอากาศ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า เพราะทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ยังมีความสมบูรณ์  
  ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านโดยได้สรุปแนวทางทั้งหมดที่แต่ละท่านได้เสนอ โดยจะทำการรวบรวมและนำประเด็นที่สอดคล้องกับโครงการที่
กำลังดำเนินการปรับใช้และสามารถลงมือปฏิบัติได้ โดยจะเริ่มทันที ส่วนประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะนำมารายงานใน
การประชุมครั้งต่อไป 
  ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้กล่าวถึงการให้บริการสถานที่ ของ
สถานีฯ โดยมีความยินดีให้การสนับสนุน ทั้งระดับ อบต . หรือ ระดับอำเภอ และขอให้นายอำเภอสนามชัยเขต ได้
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กรุณาให้สถานีฯ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนด้วยในครั้งต่อๆ ไป พร้อมยังฝากให้ นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา ได้ให้สถานีฯ ติดตามเข้าร่วม
ประชุมในระดับจังหวัดด้วย จากนั้นที่ประชุมได้ท าข้อตกลงสรุปจ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
สถานีฯ ปีละ 2 ครั้ง  
  นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษา ได้เสนอให้ทางสถานีฯ ตั้งกลุ่ม Line เพ่ือส่งข่าว แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานีฯ  
  ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ ดร. นรเศรษฐ์ เขียว
ศร ีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการตั้งกลุ่ม Line 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ  

-    

ปิดการประชุม เวลา 12:30 น. 
  
     

                      ดร. นรินธร จ าวงษ์  
รักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต  
                   กรรมการและเลขานุการ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                            
 

              ดร. นรเศรษฐ์ เขยีวศรี  
          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    ผู้จดรายงาน  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ครั้งที่ 1/2566 
ณ หอประชุม สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร  
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

     
 

คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์     ที่ปรึกษา 
2. ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์   ประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้  กรรมการ 
4. นางชนิษฐา จันทโชต ิ ผู้อำนวยการศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์) กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์  กรรมการ 
6. รศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน   กรรมการ 
7. นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  กรรมการ 
8. นางสาวอุษณีย์ บุญยาพัทรจงกูล  กำนันตำบลห้วยยาง     กรรมการ 
9. ดร.เจษฎา วงค์พรหม หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร     กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   
1. ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม   ที่ปรึกษา 
2. รศ. ดร. ประทีป  ด้วงแค หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเนตรนภา  งามเนตร   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร        กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุกฤษ์ฎ แจ้งท้วม                ผูช้่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร  
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำตัวเพ่ือเป็น
การทำความรู้จัก และแจ้งวาระต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร 
         ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้ชี้แจงที่มาของการจัดตั้งและบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ (1) ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเชิง
พ้ืนที่กับสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ สังกัดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (2) ให้การสนับสนุน
การดำเนินงานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ เพื่อให้บรรลุภารกิจที ่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2 นโยบายของคณะวนศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
  ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้แนะนำการทำงานโดยเน้นนโยบาย
ในการขับเคลื่อนงานวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กับสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ  
โดยสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร มีจุดเด่นในด้านการให้บริการ เนื่องจากมีสถานท่ีที่พร้อมจะให้บริการ
ด้านนันทนาการ การทำค่ายของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลการเลี้ยงนกแอ่น
กินรัง ซึ่งเป็นอีกนโยบายที่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ นอกจากนี้ ผศ.ดร. กอบศักดิ์  
วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้กล่าวถึงโควตาการเข้าศึกษาต่อคณะวนศาสตร์และคณะต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถทำได้โดยผ่านการเห็นชอบและรับรองจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เพ่ือใช้ยื่นสมัครและสอบแข่งขัน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3 แนะนำสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร 
  ดร. เจษฎา วงค์พรหม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แนะนำสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
หาดวนกร ได้แก่ ประวัติและความเป็นมาของสถานีฯ ภารกิจและหน้าที่ของสถานีวิจัยฯ ขอบเขตและการใช้
ประโยชน์พื ้นที่สถานีฯ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี ้ยงนกแอ่นกินรัง และกิจกรรมที่ได้ร่วม
ดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องพิจารณา 
 2.1 แนวทางการขับเคลื่อนงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
  ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ ประธานกรรมการ ได้ขอความคิดเห็นจากที่ประชุม เกี่ยวกับหัวข้อการ
พัฒนาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร  
  นางสาวอุษณีย์ บุญยาพัทรจงกูล กำนันตำบลห้วยยาง กรรมการ ได้เสนอให้ทางคณะวนศาสตร์
ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม  และทำความรู้จักกับ
สถานีวิจัยฯ มากยิ่งขึ้น และให้มีความร่วมมือกับกลุ่มท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยยางในการการนำเสนอเข้า
มาเรียนรู้ ที่อาคารเรียนรู้บ้านนกแอ่นกินรังเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 
 รศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน กรรมการ ได้เสนอความคิดเห็นต่อนางสาวอุษณีย์ บุญยาพัทรจงกูล 
กำนันตำบลห้วยยาง และคณะกรรมการสถานีฯ ว่าหากมีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้ามาศึกษาดูงาน
ภายในศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรัง ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้สนใจ 
  ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ ประธานกรรมการ ได้ขอความร่วมมือจากนางสาวอุษณีย์ บุญยาพัทรจงกูล 
กำนันตำบลห้วยยาง กรรมการ ให้สำรวจว่าในชุมชนมีกิจกรรมใดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้บ้าง และนำมา
บูรณาการกับกิจกรรมของทางสถานีฯ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชน โดยภายในสถานีฯ มีพื้นที่การเรียนรู้
เรื่องระบบนิเวศป่าชายหาด ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านนกแอ่นกินรัง และยังมีการให้บริการบ้านพัก
และสถานที่เพ่ือพักผ่อนและทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  
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  ผศ.ดร.น ันทชัย พงศ์พ ัฒนานุร ักษ์ กรรมการ ขอความร ่วมมือจาก นายธว ัชช ัย แดงฉ่ำ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กรรมการ ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เขียนยุทธศาสตร์ว่า
สถานีฯ เป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพ่ือที่จะพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของตำบลห้วย
ยาง 
  นางชนิษฐา จันทโชติ ผู้อำนวยการศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์) กรรมการ  ได้ให้ความ
คิดเห็นต่อจาก ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ กรรมการ เรื่องยุทธศาสตร์ ว่าเป็นศักยภาพระดับจังหวัด ดังนั้น 
หากทำให้เข้าไปแทรกในยุทธศาสตร์จังหวัดได้ จะส่งผลดีต่อสถานีฯ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมกับแนะนำให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีฯ ในประกาศคณะกรรมการที่
ปรึกษาสถานีฯ เข้ามาอีก 2 หน่วยงาน คือ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และนายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  นายธว ัชช ัย แดงฉ ่ำ  นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลห ้วยยาง  กรรมการ  ได ้ เสนอให้  
คณะวนศาสตร์ดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และสร้างกลุ่มเรียนรู้เรื่องบ้านนก
แอ่นกินสำหรับผู้ที่สนใจ โดยใช้พื ้นที ่ที ่ร ับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  และได้กล่าวถึงการ
ประชาสัมพันธ์โควตาการเข้าศึกษาต่อคณะวนศาสตร์แก่โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอทับสะแก  
  นายสุกฤษ์ฎ แจ้งท้วม ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของการ
เพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติหาดวนกรและสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร โดยช่วง
กลางเดือนพฤษจิกายน 2566 จะจัดทำการประชาวิจารณ์ร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบๆพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติหาดวนกร  
  ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้ฝากให้ ดร.เจษฎา วงค์พรหม 
หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ติดตามเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับทั้งส่วนอำเภอและจังหวัด 
จากนั้นไดส้รุปจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีฯ ปีละ 1 ครั้ง  
  ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้สรุป
แนวทางท้ังหมดที่แต่ละท่านได้เสนอ โดยจะทำการรวบรวมและนำประเด็นที่มีการเสนอมาพัฒนาสถานีฯ ต่อไป 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ  

-    

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น. 
 

 
 
         นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์                                                   นายเจษฎา วงค์พรหม 
      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้                                                 กรรมการและเลขานุการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                    ผู้จดรายงานประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต คร้ังที่ 1/2567 
ณ บ้านพะยูง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. 
     

 
คณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
2. นายสมภพ มุกดาสนิท  นายอำเภอวังน้ำเขียว    ท่ีปรึกษา 
3. ศ.ดร. ประทีป ด้วงแค  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้   ประธานกรรมการ 
4. นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้   กรรมการ 
5. นายสุรชิต แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช กรรมการ 
6. นายนรินทร์ เทศสร  หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา)  กรรมการ 
7. จ่าเอกสุรชาติ งากิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ (ผู้แทน) กรรมการ 
8. นายอภิศักดิ์ สุขประเสริฐ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (ผู้แทน)  กรรมการ 
9. นายพงศ์พิทักษ์ ศรีบัณฑิต ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตนครราชสีมา กรรมการ 
10. นางสาวสุภาภรณ์ สีหา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านบะด่าน   กรรมการ 
11. นางสำอางค์ ศรีโกตะเพชร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านวังน้ำเขียว   กรรมการ 
12. นายวสันต์ จันทร์แดง  หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว กรรมการและเลขานุการ 
13. นายสันติพงษ์ ตู้กลาง  สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   
1. ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม  ท่ีปรึกษา 
2. ผศ.ดร. รุ่งเรืองพูลศิริ  หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3. ศ.ดร. ดอกรัก มารอด  รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้   กรรมการ 
3. นายอนุพงศ์ ชนพิมาย   ผู้จัดการธกส. สาขาวังน้ำเขียว   กรรมการ 
4. นายชยุต วราพิริยะกล  หน่วยป้องกันรกัษาป่าท่ี นม.3 (วังน้ำเขียว)  กรรมการ 
5. นายคำแสน รักษากิ่ง  กำนันตำบลอุดมทรัพย์    กรรมการ 
6. สิบเอกธงไชย ไชยฉิมพลี  ประธานชมรมจักรยานเพื่อการท่องเท่ียว  กรรมการ 
7. นายสันติ เสวกพันธ์  หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน    กรรมการ 
8. นายอรรณพ บัวนวล  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า  กรรมการ 
9. นางสาวกันยารัตน์ ไทยกิ่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านบะใหญ่   กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนพพร จันเกิด สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว 
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เปิดประชุมเวลา  10:00  น. 

ศ.ดร. ประทีป ด้วงแค ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ 
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำตัวเพื่อเป็นการทำความรู้จัก และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับวาระพิจารณาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว 
ศ.ดร. ประทีป ด้วงแค ประธานกรรมการ แจ้งรายช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาสถานีวิจัยและฝึกนิสิต

วนศาสตร์วังน้ำเขียว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีวิจัยและฝึก
นิสิตวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยได้ช้ีแจงบทบาทหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ ได้แก่ (1) ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเชิงพื้นท่ีกับ
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ สังกัดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (2) ให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ เพื่อให้บรรลุภารกิจที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับต้ังแต่วันประกาศ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2 นโยบายของคณะวนศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
 ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ท่ีปรึกษา ได้แนะนำการทำงานโดยเน้นนโยบาย
ในการขับเคลื่อนงานวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกับสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาในด้านองค์ความรู้ด้าน
ป่าไม้หรือองค์ความรู้ในด้านอื่นๆ โดยสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวเป็นส่ือกลาง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวน
ศาสตร์วังน้ำเขียวมีจุดเด่นไปในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าไม้ที ่หลากหลาย มีเตาถ่าน
คุณภาพสูงทั้งหมด 4 เตา โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้และมีส่วนที่เหลืออยู่พร้อมจะกระจายให้
ชุมชนให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ และกล้าไม้คุณภาพดี นอกจากนี้สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวยังเป็นสถานี
วิจัยท่ีมีการฝึกงานของนิสิตปริญญาตรีในทุก ๆ ปี 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3 แนะนำสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต 

นายวสันต์ จันทร์แดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยฯและ
ข้อมูลท่ัวไปสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ในหัวข้อ (1) สถานีวิจัยฯ ในสังกัดของคณะวนศาสตร์ (2) ความ
เป็นมาของสถานีวิจัยฯ (3) สภาพท่ัวไปของสถานีวิจัยฯ (4) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (5) ส่ิงอำนวยความสะดวก (6) ภารกิจ
หลักของสถานี และ (7) กิจกรรมท่ีต้องขับเคล่ือนร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี  
  ที่ประชุมรับทราบ 
  



 3 

 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิชาการป่าไม้ 
นายวสันต์ จันทร์แดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถึงโครงการก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการด้านวิชาการป่าไม้ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2567 โดยจะเป็นอาคาร 2 ช้ัน ขนาดกว้าง 20 * 50 เมตร  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2 เร่ืองพิจารณา 
 2.1 แนวทางการขับเคลื่อนงานสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
  ศ.ดร. ประทีป ด้วงแค ประธานกรรมการ ได้ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม เกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนา
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว และนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ ได้อธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบาย BUSS Station ของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ คือ B = Business Units คือทุกสถานีวิจัยฯ 
ต้องมีหน่วยธุกิจเป็นสร้างรายได้เลี ้ยงตัวเอง U = University Forest ป่ามหาวิทยาลัย S = Smarts Research 
Station สถานีวิจัยฯ ทุกสถานีต้องมีความพร้อมในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับนักวิจัย
และผู้มาใช้บริการสถานท่ี S = Smart Villages คือ ชุมชนในพื้นท่ีสถานีวิจัยฯ ต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตา่งๆ 
ในด้านป่าไม้และศาสตร์อื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเพื่อทำให้ชุมชนรายได้ 
  นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว ที่ปรึกษา ได้เสนอให้มีการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีมรดกโลก พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล ให้กับนักเรียนในพื้นท่ีอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อสร้างความเข้าใจ
และตะหนักถึงความสำคัญของพื้นที่มรดกโลก ซึ่งจังหวัดนครรราชสีมาเป็น 1 ใน 4 เมืองของโลกท่ีเป็นเมืองแห่ง 3 
มงกุฎของยูเนสโกหรือ ทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) แต่ในขณะเดียวกันยังขาดงบประมาณ ซึ่ง ศ.ดร. ประทีป ด้วง
แค ประธานกรรมการ เสนอให้ทำโครงการไปเสนอกับหน่วยงานเอกชนเพื่อทำเป็นโครงการ CSR ท่ีเอกชนต้องเสียภาษี
ซึ่งหากเป็นการทำกิจกรรมในโรงเรียนจะได้รับการลดหย่อน 2 เท่า และนายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช ได้กล่าวว่าทางสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้จัดทำโครงการอบรมถ่ายองค์ความรู้ให้แก่
นักเรียนจำนวน 200 คน เสนอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และรอการอนุมัติ 
  จ่าเอกสุรชาติ งากิ่ง ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ กรรมการ ได้เสนอให้มี
กิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผาถ่านไม้ เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านนิยมเผาถ่านริมถนนหลวง และในท่ี
ประชุมเสนอให้มีการรวมกลุ่มคนเผาถ่าน และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเผาถ่าน โดยทางสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวน
ศาสตร์วังน้ำเขียวยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้การเผาถ่าน การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ รวมทั้งใช้เปิดให้ใช้
งานเตาถ่านอิวาเตะจำนวน 4 เตา โดยกลุ่มต้องนำวัตถุดิบมาเอง และตกลงร่วมกันเรื่องผลประโยชน์ภายหลังจากการ
ขายถ่านไม้ นอกจากนี้สถานีวิจัยฯ ยังมีเครื่องมือทำถ่านอัดแท่งอีกด้วย พร้อมกันนี้ก่อนการจัดต้ังควรศึกษาข้อกฎหมาย
ต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย 
  นางสำอางค์ ศรีโกตะเพชร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านวังน้ำเขียว กรรมการ ได้กล่าวว่าอาชีพเผาถ่านเป็น
อาชีพหลักของคนในชุมชน แต่มีความกังวลเรื่องแหล่งวัตถุดิบหากการมีการส่งเสริมกลุ่มเผาถ่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 
และอาจเกิดการตัดไม้ในป่าเพื่อมาเผาถ่านได้หรือไม่ 
  นางสาวสุภาภรณ์ สีหา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านบะด่าน กรรมการ ได้นำเสนอในท่ีประชุมว่าส่วนใหญ่
ชาวบ้านที่เผาถ่านริมถนนหลวงจะนำเศษไม้ปลายไม้จากการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ริมถนน และมีความสนใจในการใช้
ประโยชน์โรงตากถ่าน เพื่อนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยเฉพาะกล้วย ในรูปแบบของกล้วยตากเนื่องจากโรง
ตากถ่านมีหลังคาและประตูท่ีมิดชิดทำให้ผลิตภัณฑ์แห้ง สะอาด และมีความปลอดภัย 
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นายพงศ์พิทักษ์ ศรีบัณฑิต ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตนครราชสีมา กรรมการ ได้กล่าวใน
ประชุมว่าหน่วยงานป่าไม้ของกรมอุทยานฯและกรมป่าไม้พร้อมสนับสนุนงานของสถานีวิจัยฯ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ดู
นกในกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นท่ีศึกษาดูงานซึ่งเป็นแปลงปลูกท่ีประสบความสำเร็จมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย ซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง รวมทั้งมีความเป็นห่วงนิสิตในกิจกรรมเดินป่าและการฝึกงานภาคสนามใน
พื้นที่ป่า เนื่องจากปัจจุบันมีสัตว์ที่มีความอันตรายเริ่มเข้ามาในพื้นที่ป่าของตำบลอุดมทรัพย์มากขึ้น จึงควรมีการให้
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสัตว์ป่า การซักซ้อมการกู้ภัยพิเศษจากหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อลดความเส่ียงจาก
อันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 

นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กรรมการ สนับสนุนให้ชุมชน
รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนกล้าไม้ผสมเชื้อเห็ด เพื่อผลิตเชื้อเห็ด กล้าไม้ผสมเชื้อเห็ดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า
รองรับคือ เอกชนที่ทำการปลูกป่าเพื่อกิจกรรม CSR และส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารในชุมชน และเพื่อลดผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจุบันสถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช ศูนย์วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) 
และสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวมีการผลิตกล้าไม้ผสมเชื้อเห็ดอย่างต่อเนื่องและพร้อมจะถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ท่านยังเสนอให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ควรมีภารกิจที่สนุบสนุนบทบาทหน้าที่หลัก 3 
ประการ ได้แก่ 1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น บนฐานของความยั่งยืน 3) สนับสนุนกรสร้างองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การบริหาร
จัดการ รวมทั้งเผยแพร่ตัวอย่างและบทเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ของพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล และยังเสนอแนะให้
มีการทำทางเช่ือมระหว่างพื้นท่ีมรดกโลกกับพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลซึ่งพื้นท่ีท่ีดีท่ีสุดคือบริเวณสะพานโคกเพ็ก 

นายนรินทร์ เทศสร หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) กรรมการ ได้กล่าวว่าศูนย์วนวัฒน
วิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ได้ร่วมงานกับสถานีวิจัยฯ เป็นประจำและพร้อมจะสนับสนุนงานของสถานีวิจัยฯ ในทุกๆ ด้าน 
นอกจากนี้ศูนย์วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ยังผลิตกล้าไม้โตเร็วแจกให้กับผู้ท่ีสนใจ 

นายอภิศักดิ์ สุขประเสริฐ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (ผู้แทน) กรรมการ กล่าวอุทยานแห่งชาติ
ทับลานพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของสถานีวิจัยฯ โดยเฉพาะกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติของนิสิตช้ันปีท่ี 1  

ศ.ดร. ประทีป ด้วงแค ประธานกรรมการ คณบดีคณะวนศาสตร์ ที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ นาย
วสันต์ จันทร์แดง กรรมการและเลขานุการดำเนินการตั้งกลุ่ม Line 

วาระที่ 3 เร่ืองอื่นๆ 
- 

ปิดการประชุม เวลา 12:00 น. 

  นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   นายวสันต์ จันทร์แดง  
  กรรมการและเลขานุการ 
    ผู้จดรายงานประชุม 



รวมภาพกิจกรรม 




